



ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน
เรื่อง นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงานฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้บรรลุผลสำเร็จด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดประโยชน์ของราชการส่วนรวมเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “CLEAN Senate...องค์กรวุฒิสภาใสสะอาด” พร้อมตั้งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและคุณภาพการเป็นองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต นั้น

ในฐานะกลุ่มตรวจสอบภายใน การดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
๒. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณข้าราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการและประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๓. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ใช่อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
๔. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในร่วมเผื่อระวังการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่าย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบโดยเร็ว และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
๕. ในการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทห้างร้าน หรือเอกชน รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือบริษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖


(นางสาวน้ำทิพย์ พุฒพิมล)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน